



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๔๓๑๑๙
ที่ อว ๘๓๙๒(๔)/ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)


สรุปเรื่อง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขึ้นเป็นประจำทุกปี และ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ เข้าร่วมรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันข้าราชการพลเรือนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั้น

เนื่องจากการดำเนินการคัดเลือก ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งการดำเนินการอย่างกระชั้นชิดทำให้ส่วนงานมีเวลาในการคัดเลือกที่น้อย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้ส่วนงานได้มีเวลาในการจัดทำเอกสารที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยได้พิจารณา จึงเห็นสมควรแจ้งให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมการ คัดสรรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยพิจารณาตามคู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (<https://hr.oop.cmu.ac.th/>) โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายใดที่เคยเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานสามารถส่งรายชื่อข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในปีถัดไปได้และขอให้ส่วนงานพิจารณาให้ความสำคัญในส่วนของกลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำในการพิจารณาคัดสรรบุคคลกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และหากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อใดจะแจ้งให้ส่วนงานทราบต่อไป

กฎ/ ระเบียบ/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยดำเนินการ เตรียมการ คัดสรรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ หากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อใดจะแจ้งให้ส่วนงานทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นสมควรประการใดขอได้กรุณามีคำสั่ง


(นายภาณุพันธ์ ดริยตรงศิริคุณ)
พนักงานปฏิบัติงาน
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

คำสั่ง

แจ้งตามเสนอ


๕๑ ก.ค. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)

รองอธิการบดี

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ อาวีวรรณ กลิ่นกลิ่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นายปริญญา ปัญโญ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ นางสุตรัก พิระกันทา ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นายสุพจน์ สุวรรณจันทร์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ๒
สังกัดฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นาย นิพนธ์ ชีร์อำพน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นางประไพ อินตา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส๒
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นางพรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ.๒
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นางโสระยา ร่วมรังสี ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ นางสาวนพมาศ อุดมะมะ ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

- กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นายอาทิตย์ พวงมะลิ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นายสมาน เสาร์แก้ว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส๓
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

- กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นายศุภนิมิต ทีฆชอุณหเชียร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
- กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ นางสุพรรณิ เตரியมวิศิษฐ์ ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์